

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน/สถานประกอบการ	หมายเหตุ
๑	นายสมพร พรวิเศษศิริกุล	ปศุสัตว์จังหวัดแพร่	ประธาน
๒	นางสาวรดากร เมืองลอง	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่	(แทน)
๓	นายเสมอ หอมดอกพลอย	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่	(แทน)
๔	นายวรศักดิ์ นะไชย	หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่	
๕	นายภิเชก โรจนวิภาต	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	
๖	นายไชยนิรันดร์ สุন্নิตะ	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ	
๗	นายชัยรัตน์ บัวเลิศ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ	
๘	นางสาวอาทิตยา แปลงใจ	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	
๙	นายอนุชา ใจเสน	ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่	
๑๐	นายวรเทพ สุวรรณภาค	รก.ปศุสัตว์อำเภอสอง	
๑๑	นายปรัชญา ไสภรัตน์	รก.ปศุสัตว์อำเภอร้องกวาง	
๑๒	นายชัยเชษฐ ธงสิบเอ็ด	รก.ปศุสัตว์อำเภอสองเม่น	
๑๓	นายเฉลิมพิพัทธ์ ศรีโปลา	ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย	
๑๔	ส.ต.ต.พสิน ใจจันทร์	ปศุสัตว์อำเภอลอง	
๑๕	นายชัยมงคล พญาพรหม	ปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น	
๑๖	สพ.ญ. ปิยะวดี นุ่มนวล	รก.ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่	
๑๗	สพ.ญ. จุฬาลักษณ์ ใจบุญ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	
๑๘	นายจตุรภัทร คำنامه	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	
๑๙	นางวิภาดา แก้วคำแสน	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	
๒๐	นางสาวอาลิษา สายเย็น	พนักงานจ้างเหมาฯ	

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธาน (นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งคำสั่งสำนักงานจังหวัดแพร่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ นั้น ทั้งนี้ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์โดยกองการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยอาศัยคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C) เพื่อให้หน่วยงานกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการกิจบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ได้อย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการประสานงานบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และรวมถึง การขับเคลื่อนงานด้านการปศุสัตว์เชิงพื้นที่ การดำเนินการตามข้อสั่งการเร่งด่วนจากจังหวัด จากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ จากกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รายละเอียดสำหรับตัวชี้วัดในงบประมาณ ๒๕๖๗ มอบให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งให้คณะกรรมการ ทราบต่อไป

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ : ชี้แจงว่า ในงบประมาณ ๒๕๖๗ กรมปศุสัตว์แจ้งกรอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคลปศุสัตว์จังหวัดจะประกอบด้วยตัวชี้วัดบังคับ ด้าน งบประมาณ ร้อยละ ๑๐ (กองคลังดูแล) ด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๕ (กองการเจ้าหน้าที่ดูแล ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจ ด้านสุขภาพสัตว์ ร้อยละ ๒๐ สำนักควบคุม กำกับและบำบัดโรคสัตว์ ดูแล ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร้อยละ ๒๐ สำนักพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดูแล ด้านการผลิตสินค้าและส่งเสริมการปศุสัตว์ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ดูแล ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ร้อยละ ๑๐ กองแผนงาน ดูแล ด้านการสร้างความรับรู้ ร้อยละ ๕ สำนักเลขานุการ ดูแล ด้านสารสนเทศ ร้อยละ ๕ ศูนย์เทคโนโลยีและ สารสนเทศ ดูแล การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C) ร้อยละ ๕ กอง การเจ้าหน้าที่ ดูแล ซึ่งในส่วนนี้คณะกรรมการก็ได้รับฟังและชี้แจงจากกองการเจ้าหน้าที่ ไปแล้ว

ประธาน : ขอให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ชี้แจงให้คณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ : ชี้แจงว่า สรุปคือในส่วนตัวชี้วัดรายบุคคลเป็นตัวชี้วัดปศุสัตว์ จังหวัด ซึ่งตัวชี้วัดบังคับด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมได้ร้อยละ ๑๕ ปศุสัตว์จังหวัด มอบ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดูแล ส่วนตัวชี้วัดบทบาทภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ ร้อยละ ๒๐ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดูแล ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ร้อยละ ๒๐ กลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดูแล

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ : ขอเรียนถามประธานเพื่อสอบถามเนื่องจากภารกิจตัวชี้วัดงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ที่แจ้งมา น่าจะยังไม่ครบจะเป็นเพราะเหตุใด ส่วนภารกิจที่เกี่ยวข้องบางอย่าง ซึ่งในส่วนของไอซีในพื้นที่จังหวัดแพร่ ไม่สามารถกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดได้ จึงเปลี่ยนมาเป็นภารกิจในเรื่องของสินค้าฮาลาล แทน น่าจะสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจตัวชี้วัด

ประธาน : การแจ้งภารกิจหรือกิจกรรมย่อยเพื่อดำเนินงานตามตัวชี้วัดอาจจะมีบางกิจกรรมที่ยังขาดคง อาจจะต้องรอการผ่านงบประมาณ ๒๕๖๗ ก่อน

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ : รับทราบ

ประธาน : ให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงตัวชี้วัดต่อ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ : ชี้แจงในส่วนด้านการผลิตสินค้าและส่งเสริมการปศุสัตว์ ร้อยละ ๒๐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดูแล ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ร้อยละ ๑๐ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ดูแล ด้านการสร้างความรับรู้ ร้อยละ ๕ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ดูแล ด้านสารสนเทศ ร้อยละ ๕ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ดูแล ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C) ร้อยละ ๕ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ดูแล

ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator DLD - C) ร้อยละ ๕ ก็คือที่ได้รับแจ้งไปก่อนหน้านี้ ซึ่งสรุปดังนี้ เกณฑ์การให้คะแนนตามน้ำหนักตัวชี้วัด ร้อยละ ๕ แบ่งเป็นระดับคะแนน ระดับ ๑ ค่าเป้าหมาย หรือรายละเอียดการดำเนินงาน ต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ เพื่อแจ้งนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ รับทราบแผนงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ประชุมกรณีมีเรื่องเร่งด่วน ตามที่ได้รับนโยบายหรือข้อสั่งการเร่งด่วน จากจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันหารือกำหนดแนวทางดำเนินการ วางแผนกำหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมบรรลุผลสำเร็จ รวมไปถึงการขับเคลื่อนตามภารกิจกรมปศุสัตว์เชิงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวข้างต้น โดยต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสร็จแล้วต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ นั้น นี้คือระดับคะแนน ๑ ส่วนระดับคะแนน ๒ ถึงระดับคะแนน ๔ จะพิจารณาจากจำนวนภารกิจที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนโดยที่มีการรายงานสรุปผล พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซึ่งหากบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายภารกิจสำเร็จ ๑ ภารกิจ ได้ ๑ คะแนน สำเร็จ ๒ ภารกิจได้ ๒ คะแนน สำเร็จ ๓ ภารกิจได้ ๓ คะแนน ส่วนสุดท้ายระดับคะแนน ๕ ได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ ที่มีการระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินการ จำนวน ๓ ภารกิจ โดยแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประธาน : จากการชี้แจงของหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามหรือไม่

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : ในภารกิจบางภารกิจ หากเป็นภารกิจที่ทำตามปกติตามแผนงานอยู่แล้ว จะได้หรือไม่ หรือกำหนดภารกิจ อาทิ ด้านกักกันสัตว์จะกำหนดภารกิจเฝ้าระวังโรคโดยการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ไม่มีงบประมาณหรือกิจกรรมดังกล่าวจะทำได้หรือไม่

ประธาน : สอบถามไปยังผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ทางระบบ Online แจ้งว่าทางศูนย์ฯ ดำเนินการได้โดยทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมส่งแผนตามภารกิจมาด้วย ซึ่งถือว่าหากไม่มีงบประมาณดำเนินการเป็นการตอบโจทยที่ว่า DLD - C ดำเนินการตามภารกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัดหลายด้านได้

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : รับทราบ

ประธาน : ขอสอบถามหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ว่าที่ผ่านมาชี้วัดงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ร้อยละ ๑๐ ทำไม่มียกระดับความสำเร็จไม่ครบตามค่าคะแนน ขอให้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ : งานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ร้อยละ ๑๐ ที่ปศุสัตว์จังหวัด มอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ดูแลนั้น จะมีค่าร้อยละความสำเร็จดังนี้ได้แก่-

๑. ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ผลงานภาพรวมจะปรากฏตามแบบ RTP ๑๐๗ ในระบบ e-operation ซึ่งค่าคะแนนร้อยละ ๔
๒. ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ผลงานภาพรวมจะตามแบบ RTP ๑๑๒ ในระบบ e-operation ซึ่งค่าคะแนนร้อยละ ๓
๓. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับจังหวัด ในส่วนนี้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะดำเนินการประสานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินการประชุมเสนอโครงการ หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณถัดไป เพื่อแจ้งรายงานผลของการดำเนินการเสนอโครงการเข้าสู่แผนงานทั้งงบประมาณจังหวัดงบกลุ่มจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย ๒ โครงการ ที่ผ่านมากลุ่มฯ ได้ดำเนินการบรรลุตามระดับความสำเร็จ ซึ่งค่าคะแนนร้อยละ ๔ รวมทั้ง ๓ ข้อ ระดับคะแนน ร้อยละ ๑๐

ประธาน : ขอบขอบคุณหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ที่ชี้แจงได้ชัดเจน และขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ช่วยกำกับหรือกำชับให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการตามที่กำหนด

มติที่ประชุม - รับทราบ

ประธาน : แจ้งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการตามที่ประชุมเห็นชอบ

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร์ : ในส่วนของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม พร้อมส่งแผนงานและร่วมดำเนินการ

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร์ : เห็นชอบในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการและพร้อมส่งแผนงานให้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร์

ประธาน : ในสวนภารกิจที่สาม ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอภารกิจใด ในการทำแผนงานและดำเนินการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : ทางภารกิจการเฝ้าระวังตามที่ถามในที่ประชุมกับกองการเจ้าหน้าที่ หากไม่มีงบประมาณ และดำเนินกิจกรรมในสถานการณ์ที่จำกัดได้ก็เห็นด้วย ในการเสนอเอาภารกิจการเฝ้าระวังโรคคหิวต์แอฟริกาในสุกร ในสุกรเคลื่อนย้ายเข้าจังหวัดแพร์และดำเนินการส่งตัวอย่างตามกำหนดและตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง แจ้งมาได้

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร์ : เห็นด้วยและยินดีที่จะทำการเก็บตัวอย่างสุกรที่เคลื่อนย้ายเข้ามาลงที่จังหวัดแพร์ เดือนละ ๑๕ ตัวอย่าง จากสารคัดหลั่งหรือเลือด หรือปัสสาวะสุกร แล้วแต่วิธีการที่กำหนด

ประธาน : สรุปภารกิจที่สาม คือการเฝ้าระวังโรคระบาดคหิวต์แอฟริกาในสุกร เคลื่อนย้ายมาจังหวัดแพร์ มอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการทำแผนปฏิบัติงานและแจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ส่งแผนแล้วขออนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือในการตรวจตัวอย่างจากสุกรเคลื่อนย้ายมาจังหวัดแพร์ เดือนละ ๑๕ ตัวอย่าง ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

ลงชื่อ..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายไชยนิรันดร์ สุนันตะ)

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ. ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพร พรวิเศษศิริกุล	ปศุสัตว์จังหวัดแพร่		ประธาน
๒	ดร.ทวิรัตน์ ใจสิงห์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ (กรม)		
๓	ดร.วิมล พงษ์ทอง	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่		1/คน
๔	ดร.อรุณี น้อย	หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่		
๕	นายภิเชก โรจนวิภาต	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์		
๖	นายไชยนิรันดร์ สุนันดี	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์		
๗	นายชัยรัตน์ บัวเลิศ	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า		
๘	นางสาวอาทิตยา แผลงใจ	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์		(1คน)
๙	นายชัชวาลย์ ใจสิงห์	ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่		
๑๐	นายสุรเทพ สุวรรณนาศ	ปศุสัตว์อำเภอสอง		
๑๑	นายปัทมา สีภวรัตน์	ปศุสัตว์อำเภอร้องกวาง		
๑๒	นายวิชาญ ศรีบุญ	ปศุสัตว์อำเภอสองเม่น		
๑๓	นายวิชาญ ศรีบุญ	ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย		
๑๔	นายวิชาญ ศรีบุญ	ปศุสัตว์อำเภอลอง		
๑๕	นายวิชาญ ศรีบุญ	ปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น		
๑๖	นายวิชาญ ศรีบุญ	ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่		
๑๗	นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจบุญ	นายอำเภอแม่ทะ จังหวัดศรีสะเกษ		
๑๘	นางสาวอริษา ใจบุญ	เจ้าพนักงาน		
๑๙	นางอรุณพร ตานาน	นางสาวอำเภอวังทอง		
๒๐	นางวิภาดา ใจบุญ	ดร. ๑๐.๕ มี ๖๓ ๐๖		

1

2